

CHAYO ตีลAUCT ต่อยอด เพิ่มช่องทางขายทรัพย์สินลูกหนี้

CHAYO จับมือ AUCT ลุยซื้อหนี้กลุ่ม ลีสซิ่ง ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เข้า มาบริหาร และนำเข้าสู่ระบบประมูลที่เป็น มาตรฐาน เป็นทางเลือกให้ลูกหนี้สามารถ ลดภาระหนี้และปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้น

นายหนี่ ลิมประเสริฐ กรรมการ ผู้จัดการ สายบริหารหนี้ บริษัท โซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางธุรกิจกับ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT เพิ่มพันธมิตรด้าน

การประมูลเข้ามาเสริมแกร่ง สนับสนุนโอกาส ในการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารในกลุ่ม ลิสซิ่งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ จากเดิม บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการซื้อหนี้ประเภท ไม่มีหลักประกัน และหนี้ที่มีหลักประกันเข้า มาบริหารอยู่แล้ว

จากการมองเห็นโอกาสในปี 2563 ที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และภาพรวมเศรษฐกิจทำให้มีการขายหนี้กลุ่ม ลิสซิ่งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ออกมา มากขึ้น จากสถาบันการเงิน และ Non-Bank ซึ่งบริษัทก็ได้ศึกษาตลาดดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว และมองเห็นโอกาสในการลงทุน จาก อายุหนี้ที่สั้น มีรถเป็นหลักประกัน อีกทั้งรถ ยังถือเป็นปัจจัยที่ 5 ลูกหนี้ต้องใช้ในการดำรง ชีวิต และประกอบอาชีพ จึงได้เริ่มรุกตลาด และเข้าไปซื้อหนี้กลุ่มดังกล่าวเข้ามาบริหาร

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา หลังจากบริษัท ได้ซื้อหนี้กลุ่มรถจักรยานยนต์และรถยนต์เข้ามา บริหาร จากสถาบันการเงินราว 3 แห่ง มูลค่า รวมประมาณ 6,500 ล้านบาท ปรากฏว่า มี ลูกหนี้แสดงความประสงค์จะชำระหนี้ ต้องการ ปิดบัญชี และไม่ต้องการให้ยึดรถ จำนวนพอ สมควร บริษัทจึงมองหาพันธมิตรทางด้านการ ประมูล เพื่อนำรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เข้ามาร่วมประมูลขายทอดตลาด จึงเป็นที่มา ของการจับมือกับสหการประมูลในครั้งนี้

อย่างไรก็ดี บริษัทยังวางแผนในการขยาย พอร์ตซื้อหนี้กลุ่มดังกล่าวเพิ่มเติมอีก คาด จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นในปีนี้

ด้าน นายวิญญู คีลา กรรมการผู้จัดการ AUCT กล่าวเสริมว่า บริษัทประกอบธุรกิจ ให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูล ทรัพย์สินทุกประเภท รวมทั้งให้บริการด้าน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล โดยมี พอร์ตหลักคือรถจักรยานยนต์และรถยนต์ รวมกว่า 90% ของพอร์ตสินค้าทั้งหมด ทำให้ บริษัทเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า มาตลอดระยะเวลา 30 ปี จึงเชื่อมั่นว่าจะ สนับสนุนการดำเนินงานของ CHAYO ได้ เป็นอย่างดี และเป็นโอกาสขยายตลาดการ ประมูลรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในปี นี้ เพิ่มขึ้น ด้วยการให้บริการอย่างมืออาชีพ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน CHAYO ติดเคบบาลานซ์ และจะหมดอายุในวันที่ 5 ก.พ.นี้ ■